

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐÀO TẠO VÀ HUẤN LUYỆN THỂ THAO: 10 NĂM – MỘT CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

Minh Đức*

Tạp chí Khoa học Đào tạo & Huấn luyện thể thao là tạp chí chuyên ngành về lĩnh vực Thể dục thể thao (TDTT) thuộc Trường Đại học TDTT Bắc Ninh, được xuất bản theo giấy phép số 401/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 23 tháng 3 năm 2011, tháng 6 cùng năm, ấn phẩm đầu tiên được ra mắt bạn đọc. Tạp chí xuất bản định kỳ 2 tháng 1 số (6 số/1 năm) và phát hành rộng rãi trên toàn quốc. Tháng 10/2011, Tạp chí Khoa học Đào tạo & Huấn luyện thể thao chính thức được Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia cấp Mã số chuẩn quốc tế ISSN 1859-4417 theo công văn số 66/TTKHCN – ISSN.

Đến nay, Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao đã xuất bản 64 số, trong đó có 54 số thường kỳ và 10 số tạp chí đặc biệt với hơn 2000 bài báo được đăng tải. Tạp chí được các chuyên gia đánh giá là 1 trong những tạp chí khoa học uy tín của Ngành TDTT với điểm công trình là 0.75 điểm (theo Quyết định số 29/QĐ-HĐGSNN của Hội đồng Giáo sư Nhà nước ban hành ngày 10 tháng 7 năm 2019 về việc phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2019).

Trong 10 năm hoạt động, Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao không ngừng đổi mới, sáng tạo về hình thức, nội dung tạp chí. Với hình thức trình bày đẹp, dễ hiểu, nội dung tạp chí được phân bố rõ ràng với 3 chuyên mục: Lý luận và thực tiễn TDTT; Bài báo khoa học và phần Tin tức, sự kiện và Nhân vật TDTT. Trong đó, Lý luận và thực tiễn TDTT là nơi đăng tải các quan điểm lý luận về đào tạo, huấn luyện thể thao, các vấn đề về TDTT trong thực tiễn đồng thời là diễn đàn trao đổi các thông tin mới, kiến thức chuyên ngành về đào tạo, huấn luyện TDTT; Chuyên mục Bài báo khoa học công bố kết quả nghiên cứu các công trình khoa

học thuộc các lĩnh vực: Giáo dục thể chất và thể thao trường học, Huấn luyện thể thao, Quản lý TDTT và thể thao cho mọi người, Y sinh – dinh dưỡng TDTT và Tâm lý học TDTT; Đối với chuyên mục Tin tức – sự kiện và nhân vật TDTT là nơi đăng tải tin tức, sự kiện hay tổng kết các sự kiện và nhân vật tiêu biểu trong lĩnh vực TDTT. Nhằm đảm bảo chất lượng nội dung bài báo, cơ cấu tổ chức của Tạp chí được mở rộng và hoàn thiện. Từ 14 thành viên trong Hội đồng thẩm định khoa học, đến nay Hội đồng thẩm định khoa học được đổi tên thành Hội đồng biên tập khoa học với 32 thành viên là các nhà khoa học, chuyên gia TDTT trong nước và quốc tế như: Nga, Trung Quốc, Thái Lan...

Sau 10 năm xuất bản, Tạp chí Khoa học Đào tạo và Huấn luyện thể thao đã trở thành địa chỉ tin cậy để công bố kết quả các công trình và là diễn đàn khoa học uy tín cho những nhà nghiên cứu, chuyên gia, đào tạo, huấn luyện trong lĩnh vực TDTT trên toàn quốc. Chặng đường tiếp theo sau 10 năm, Tạp chí định hướng phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế với mục tiêu nằm trong danh mục Tạp chí VCI (thuộc Trung tâm Trích dẫn Việt Nam, do Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước chủ trì) và đến năm 2025, Tạp chí đạt chuẩn ACI (Asean Citation Index) (thuộc Trung tâm Trích dẫn ASEAN)/.

*TS, Trường Đại học TDTT Bắc Ninh